



Australia Awards

Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam Thúc đẩy tiếp cận bình đẳng



“Phát triển hòa nhập cho người khuyết tật là thực hiện phát triển đúng đắn, góp phần giảm đói nghèo, tăng trưởng kinh tế và đạt hiệu quả phát triển tốt hơn cho tất cả mọi người.”

Australia luôn được quốc tế công nhận là nhà tài trợ hàng đầu cho phát triển hòa nhập của người khuyết tật. Australia đã phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền của Người khuyết tật và cam kết thực hiện các hoạt động phát triển cho người khuyết tật và mang lại lợi ích cho họ.



Lê Hồng Vũ Minh, người khiếm thị được nhận học bổng (Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Flinders), cùng vợ anh Lê Phương Mai hứng thú trải nghiệm mùa xuân tại Australia. “Chương trình Học bổng Chính phủ Australia cung cấp cho người nhận học bổng mọi điều kiện cần thiết phục vụ học tập và phát triển cá nhân khi ở Australia. Chương trình cũng giúp mang cơ hội bình đẳng tới người khuyết tật. Cá nhân tôi cảm thấy đây là yếu tố quan trọng khẳng định hiệu quả của chương trình trong việc đóng góp cho sự phát triển Việt Nam,” Minh nói.

Chính phủ Australia đã cấp hơn 4,500 Học bổng Chính phủ Australia cho Việt Nam kể từ năm 1974. Học bổng Chính phủ Australia là học bổng uy tín quốc tế tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo toàn cầu học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia. Học bổng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và các mối quan hệ lâu dài giữa Australia và cộng đồng quốc tế.

Chính phủ Australia tự hào hỗ trợ các nhóm khó khăn và thông qua việc quảng bá định hướng ưu tiên Chương trình Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam tiếp cận được bảy triệu người khuyết tật, người vùng nông thôn khó khăn và người dân tộc thiểu số. Quỹ Hỗ trợ Khó khăn là một đối mới quan trọng của chương trình nhằm tạo cơ hội tiếp cận bình đẳng cho tất cả mọi người:

- Số người khuyết tật tiếp cận học bổng đã tăng mạnh từ 2 ứng viên năm 2012 lên 27 ứng viên năm 2015. Mười ba suất Học bổng Chính phủ Australia đã được trao cho người khuyết tật vào năm 2013 và 2014.
- Năm 2014, hồ sơ xin học bổng từ vùng nông thôn khó khăn đã tăng 26% so với năm 2013 lên tới 109 hồ sơ, hồ sơ xin học bổng từ người dân tộc thiểu số cũng tăng lên 52 hồ sơ.
- Cũng tương tự như vậy năm 2014 số người từ vùng nông thôn khó khăn được nhận học bổng đã tăng lên là 28 và số người dân tộc thiểu số là 14.

Đối mới về tiếp cận ứng viên của Chương trình Học bổng Chính phủ Australia là Chương trình đã tiếp cận được nhiều ứng viên từ vùng nông thôn khó khăn và ứng viên là người khuyết tật thông qua Facebook, SMS, điện thoại, email, và phương tiện thông tin đại chúng trên khắp Việt Nam.



Đại sứ Australia tại Việt Nam, Ngài Hugh Borrowman, và người được nhận Học bổng Chính phủ Australia, chị Đào Thu Hương, người khiếm thị, tại buổi phổ biến thông tin trước khi lên đường tháng 5/2014 ở Hà Nội. “Nhờ có Chương trình Học bổng Chính phủ Australia và những hỗ trợ thích hợp cho sinh viên là người khuyết tật, tôi đã được cung cấp đầy đủ những trang bị cần thiết cho học tập. Tôi cũng được rèn luyện kỹ năng cần thiết để có thể sử dụng hệ thống mạng trực tuyến của trường. Ngoài việc học tập, tôi cũng được kết nối với các tổ chức phát triển và khuyết tật như CBM Australia, ADDC và tham gia một số hoạt động. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ Australia và Văn phòng Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam, những người đã giúp tôi thực hiện ước mơ học tập tại Australia,” chị Hương nói.

Để biết thêm thông tin về Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam xin truy cập:
www.australiaawardsvietnam.org

Để biết thêm thông tin về các chương trình Hỗ trợ của Chính phủ Australia xin truy cập:
www.dfat.gov.au/aid/topics/Pages/aid-topics.aspx